

ชื่อโครงการ	บทเรียนสำเร็จรูปวิชาการระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า
หน่วยกิจวิชาโครงการ	4
ผู้จัดทำโครงการ	1.นางสาวเบญจวรรณ ประดิษฐ์ผล 2.นางสาวพัชรี อ่างแก้ว 3.นางสาวสุนันทา เปราะสะเกษ
อาจารย์ที่ปรึกษา	1.อาจารย์สิริบูรณ์ บัวจำปา 2.อาจารย์ผอมหอม เจ็ดโกทา
หลักสูตร	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา	การบัญชี
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาประสิทธิภาพเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูปวิชาการระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้าสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนสำเร็จรูปยิ่งขึ้น ได้มีการอธิบายการบันทึกบัญชีในเนื้อหาประกอบด้วย

เนื้อหาในบทเรียนสำเร็จรูปนี้ จะแบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบบัญชีเดี่ยว ประกอบด้วย ความหมายและลักษณะของระบบบัญชีเดี่ยว สมุดบัญชีที่ใช้ในระบบบัญชีเดี่ยว งบการเงินของกิจการที่ใช้ระบบบัญชีเดี่ยว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การคำนวณกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว ประกอบด้วย การคำนวณกำไรขาดทุนโดยการเปรียบเทียบทุน การคำนวณกำไรขาดทุนโดยการวิเคราะห์รายการที่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุน การคำนวณยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ โดยใช้วิธีอัตรากำไรขั้นต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินค้าคงเหลือ—การคิดด้วยราคาทุน ประกอบด้วย ความหมายของสินค้าคงเหลือ ต้นทุน สินค้าคงเหลือ รายการที่นับรวมเป็นสินค้าคงเหลือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการขายและอื่นๆ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินค้า วิธีการเกี่ยวกับสินค้า รายการปิดบัญชี ส่วนลดเงินสดในการชำระหนี้บางส่วน ค่าขนส่งเข้าที่จ่ายแทนกัน และ ส่วนลดเงินสดในกรณีที่มีการจ่ายค่าขนส่งแทนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิธีคำนวณต้นทุนขายและราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย วิธีราคาเจาะจง วิธีเข้าก่อนออกก่อน วิธีเข้าหลังออกก่อน วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธี Unit lifo หรือ lifo layers วิธี lifo –a Pooled Approach วิธีราคาซื้อครั้งสุดท้าย วิธีสินค้าจำนวนฐาน วิธีต้นทุนมาตรฐาน วิธีต้นทุนทางตรง วิธีแบ่งราคาทุนตามอัตราส่วนของมูลค่าขาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สินค้าคงเหลือ—การคิดราคาด้วยราคาพิเศษ ประกอบด้วย วิธีการคิดราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า การเปรียบเทียบราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำสุด ผลของการคิดราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สินค้าคงเหลือ—